



ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๕๓๗๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนพรหมเทพ อบ ๓๕๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบสิทธิการรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่ม ฯ (พ.ต.ส.)	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิการรับเงินเพิ่ม ฯ (พ.ต.ส.)	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงินเพิ่ม ฯ (พ.ต.ส.)	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ แบบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. คำสั่งมอบอำนาจ ฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับ  
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากร  
บุคคลของส่วนราชการ/หัวหน้างานบริหารทั่วไป (ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มีเจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากร  
บุคคล) เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิตามแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงินเพิ่มสำหรับ  
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ  
การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส. ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)

ร.ก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โทร ๐ ๔๕๒๖ ๒๖๙๒ ต่อ ๓๒๑๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๓๓๐๑

นางสาวพลอยนลิน คำคุณ ๐๘ ๘๕๘๑ ๑๑๙๘